

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

คอลัมน์กวนน้ำให้ใส :

ภาษีสรรพสามิตแบบใหม่ ไม่ใช่ปีศาจร้าย ปิดช่องสำแดงราคาเท็จ



ในการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ครั้งนี้ นอกจากว่าสินค้านิตใดจะต้องเสียภาษีในอัตราใดแล้ว ยังมีประเด็นสำคัญ คือราคาฐานที่นำมาใช้คำนวณภาษีนั้นเปลี่ยนแปลงไป พยายามปิดช่อง และตัดหลังพวกสำแดงราคาเท็จ เพื่อหลบเลี่ยงภาษี

1. ที่ผ่านมา มีปัญหาว่า ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยใช้ฐานราคาในการคำนวณภาษีแตกต่างกันมาก

กรณีสินค้านำเข้า มีการใช้ราคา CIF บวกภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นฐานในการคำนวณภาษี กรณีผู้ผลิตในประเทศ ใช้ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย (ต้นทุนการผลิตบวกกำไร) เป็นฐานคำนวณภาษี ยกตัวอย่างสุรานำเข้า สมมุติเสียภาษี 50% ก็คิดจากฐานราคา CIF บวกภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สุราในประเทศ ก็คิดภาษีจากฐานราคาขายส่งช่วงสุดท้าย วิธีแบบนี้ มีช่องทางโกง ลดต้นทุนภาษี โดยสำแดงราคา CIF ต่ำมาก เพื่อจะได้เสียภาษีน้อยๆ ทั้งกรณีสุรานำเข้า และบุหรี่ยำนำเข้า บุหรี่ยำนำเข้าบางราย สำแดงราคา CIF ของละไม่ถึง 2 บาท

2. ตามกฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่ออกตามมา เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา มีการใช้ “ราคาขายปลีกแนะนำ” มาเป็นฐานในการคำนวณภาษีราคาเดียว แทนที่ราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และ ราคา CIF ที่รวมภาษีนำเข้า น่าจะเป็นธรรมมากขึ้น ระหว่างผู้ผลิตในประเทศกับผู้นำเข้า

3. กรมสรรพสามิต คาดว่า จะมีรายได้จากการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ ประมาณ 13,066 ล้านบาท สำนักข่าวไทยพับลิค้า อ้างแหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าผู้ประกอบการที่คาดว่าจะมีภาระภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น ได้แก่

3.1 กลุ่มสุรา คาดว่า ผู้ประกอบการมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 5,168 ล้านบาท ประกอบด้วย เบียร์ประมาณ 3,006 ล้านบาท เหล้า 2,162 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากกรมสรรพสามิตปรับสูตรในการคำนวณภาษีใหม่ โดยใช้ “ราคาขายปลีกแนะนำ” เป็นฐานในการคำนวณภาษีแทน “ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย” รวมทั้งปรับสูตรในการคำนวณภาษีให้ทำงานทั้งขามูลค่าและปริมาณโดยเฉพาะขาปริมาณแอลกอฮอล์มีน้ำหนักมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ผู้ผลิตและจำหน่าย เหล้าขาว เหล้าสี เชียงซุน แม่โขง หงส์ทอง เบียร์ช้าง คาดว่าจะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเกือบ 4,000 ล้านบาท 2.ค่ายบุญรอดบริวเวอรี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายเบียร์ลีโอ-สิงห์ คาดว่าจะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นราว 500 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเหล้า-เบียร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 700 ล้านบาท

“สาเหตุที่กลุ่มไทยเบฟ ได้รับผลกระทบจากการปรับภาษีครั้งนี้มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มไทยเบฟ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล้าและเบียร์รายใหญ่ ครอบคลุมส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเหล้า และเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ขณะที่กลุ่มบุญรอดผลิตและจำหน่ายเบียร์เพียงอย่างเดียว ทั้งเบียร์สิงห์ และเบียร์ลีโอมีปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 5 ดีกรี การปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้มีการปรับเพิ่มอัตราภาษี ตามปริมาณแอลกอฮอล์ จึงทำให้กลุ่มไทยเบฟ ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มบุญรอด คาดว่าทางกลุ่มไทยเบฟ คงต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ โดยการผลิตเบียร์ดีกรีต่ำออกมาขาย ส่วนสุรนาเข้าได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากกรมศุลกากรเข้มงวดในเรื่องของการสำแดงราคา CIF ของผู้นำเข้า การปรับเปลี่ยนราคา CIF บวกภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมมาใช้ราคาขายปลีกแนะนำมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นไม่มาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้ามากนัก”

3.2 กลุ่มบุหรี คาดว่ามีภาระภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 2,186 ล้านบาท นำราคาขายปลีกแนะนำมาใช้แทนราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และปรับเพิ่มอัตราภาษีทั้ง 2 ขา ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ โรงงานยาสูบ มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 80% คาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 1,900 ล้านบาท

ส่วนตลาดบุหรีนำเข้า ได้รับผลกระทบไม่มาก ประมาณ 200-300 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนฐานราคาในการคำนวณภาษีจากราคา CIF บวกภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำเพิ่มขึ้นไม่มาก เมื่อกำหนดกับอัตราภาษีทั้งเชิงปริมาณและมูลค่ารวมกันแล้ว จึงได้รับผลกระทบน้อยกว่าโรงงานยาสูบ

3.3 กลุ่มเครื่องดื่มน้ำตาล เครื่องดื่มชูกำลัง ชา กาแฟ คาดว่า จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 2,512 ล้านบาท

3.4 กลุ่มรถยนต์ คาดว่า จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 2,287 ล้านบาท กลุ่มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน คาดว่า จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 419 ล้านบาท เป็นต้น

4. เมื่อเกิดภาระภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น วิธีการปรับตัวของผู้ประกอบการก็จะแตกต่างกันออกไป บางราย อาจขึ้นราคา เพื่อผลักดันภาระภาษีไปให้ผู้บริโภคทั้งหมด หรือบางส่วน บางราย อาจล้มเลิก เพราะถ้าขึ้นราคาแล้ว อาจเสียลูกค้าให้คู่แข่งไป ปัจจุบัน จึงยังไม่ชัดเจนว่า รายไหนจะขึ้นราคาหรือไม่ แค่นั้น เพราะกำลังดูเชิงกันอยู่ แต่ที่แน่ๆ คาดได้ว่า จะต้องค่อยๆ ทอยปรับขึ้นกันแน่นอน (ตามสภาพตลาดของสินค้าแต่ละชนิด) และภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการปรับครั้งนี้ เมื่อคิดเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้าแล้ว ไม่ได้มหาศาลเหมือนที่มีการโพนทะนาจนตื่นตระหนกกันก่อนหน้านี้ ดังนั้น ใครฉวยโอกาสโขกสับ คงไม่เนียน และเสี่ยงมาก

5. รัฐบาล คสช. ควรใช้โอกาสนี้ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตระดับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะสุรากลั่นพื้นบ้าน

ปัจจุบัน สามารถขออนุญาตทำสุรากลั่นได้แล้ว ไม่ได้ผูกขาดแล้วในทางกฎหมาย โดยต้องขออนุญาตบริษัท แต่ระดับชุมชนชาวบ้าน ถ้ารัฐเข้าไปหนุนเสริมมากขึ้น ไม่ใช่หนุนคนบริโภค แต่หนุนผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น ลดอุปสรรคการขอใบอนุญาต เจือจางในการเข้าสู่ตลาด (ส่วนการเสียภาษีก็เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความเป็นธรรม) โดยมองว่านี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอนาคตอาจสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ด้วยซ้ำ ย่อมจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น เกิดผลบวกทางการเมือง และถูกใจคอพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆ เป็นแน่

ข้าวดี!ส่งออกพุ่ง 13.2% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 55 เดือน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีมูลค่า 21,224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.2% สูงสุดในรอบ 55 เดือน เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัว 24.7% ทั้งข้าว ผัก ผลไม้สดแช่แข็ง ไข่สดแช่แข็ง นอกจากนี้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งเคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ขยายตัวสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางส่งออกขยายตัวถึง 50.5% ประกอบกับกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าและภาวะเศรษฐกิจของตลาดหลัก ทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป (อียู) ญี่ปุ่น และจีน ส่งผลให้ 8 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกของไทย มีมูลค่า 153,623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8.9% ดังนั้นจึงเชื่อว่าการส่งออกปีนี้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 7% ตามเป้าหมาย แม้ว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นแต่สินค้าส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่กำหนดราคาค่าเงินบาทไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นการส่งออกช่วงที่เหลือของปียังคงขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ค่าเงินบาทแข็งค่าอยู่ที่ระดับ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จนถึงสิ้นปีอาจจะกระทบต่อการส่งออกปีหน้าบ้าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อเนื่อง แต่การแข็งค่าของเงินบาท ยังใกล้เคียงกับภูมิภาค จึงยังแข่งขันได้ ขณะที่การนำเข้าเดือนสิงหาคม มีมูลค่า 19,134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14.9% ส่งผลให้ดุลการค้าเดือนสิงหาคม เกินดุล 2,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ภาพรวมการค้าของไทย 8 เดือนแรก ยังคงเกินดุลกว่า 8,873 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายพิเชษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์เปิดเผยว่า ธนาคารได้เสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เห็นชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างสรุปข้อพิจารณาต่างๆ เช่น ข้อกฎหมายโดยจะใช้งบประมาณในการสนับสนุนทั้งหมด 150 ล้านบาท

สำหรับแพ็คเกจเบื้องต้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ส่งออกไปต่างประเทศ จะต้องมีการส่งออกไม่เกิน 1 แสนเหรียญสหรัฐต่อ 1 ราย โดยเอ็กซิมแบงก์จะช่วยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการทำสัญญาประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 3 หมื่นบาทต่อราย คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีส่งออกประมาณ 5,000 ราย จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่งออกทั้งหมด 2.5 หมื่นราย เงินงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่งออก แนวทางเบื้องต้นจะใช้งบจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สสว. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบก่อน ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ส่งออกไปต่างประเทศได้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัว การแข่งขันทางการค้าโลกมีความเสี่ยงสูง และค่าเงินของโลกรวมทั้งค่าเงินบาทไทยยังมีความผันผวน จึงอยากให้ผู้ประกอบการทำประกันการส่งออก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เอ็กซิมแบงก์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่งออก ซึ่งได้ร่วมมือกับ บริษัทประกันสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) และ บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือเซ็นทรัลแล็บไทย โดยเอ็กซิมแบงก์จะให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสูงสุด 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 4.5% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งทาง บสย. จะเป็นผู้ค้ำประกันและฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรก

ไฟเขียว 2.2 พันล้านบาท 11 โครงการ มุ่งพัฒนาระบบชลประทาน-เสริมแกร่งการเกษตร

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสำคัญ 11 โครงการ วงเงิน 2,225.4193 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แยกเป็น 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย 1.โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ 3 โครงการ วงเงิน 1,737.3007 ล้านบาท และ 2.โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 8 โครงการ 488.1186 ล้านบาท โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1.โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานวงเงิน 1,737.3007 ล้านบาท โดยจะดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. ก่อสร้างแก้มลิง ก่อสร้างระบบผันน้ำ และค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 59 โครงการ พื้นที่ 20 จังหวัด 63,207 ไร่ ให้มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 246,864 ไร่ เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บ 7.51 ล้าน ลบ.ม.

2.โครงการพัฒนาการเกษตร 8 โครงการ วงเงิน 488.1186 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพวงเงิน 232.0120 ล้านบาท 2) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วงเงิน 123.7746 ล้านบาท 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ใหม่ วงเงิน 53.9350 ล้านบาท 4) โครงการพัฒนาตลาดน้ำ อ.ต.ก. วงเงิน 25.5434 ล้านบาท 5) โครงการโรงแช่แข็งผลไม้และห้องเย็น วงเงิน 20.2545 ล้านบาท 6) โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดี สนับสนุนการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่แปลงใหญ่ วงเงิน 16.8962 ล้านบาท 7) โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. วงเงิน 9.1715 ล้านบาท 8) โครงการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ วงเงิน 6.5314 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานสู่ Agenda และ Area รวมทั้งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม/องค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรหนุนใช้สารเคมีร่วมกำจัด ลดระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 54 จังหวัด หรือประมาณ 1.2 ล้านไร่ พบหนอนหัวดำระบาด 29 จังหวัด โดย จ.สุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีการระบาดมากที่สุด กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขโดยอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลมากที่สุดคือการใช้สารเคมี พร้อมทั้งใช้หลายมาตรการควบคู่ด้วย เช่น การให้เกษตรกรได้เรียนรู้ว่ามีการระบาดของหนอนหัวดำและรณรงค์ให้ข้อมูลแก่เกษตรกร อาทิ การตัดทางใบ การใช้แตนเบียน การส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมอารักขาพืชผลผลิตพ่อแม่พันธุ์แตนเบียน เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จะมีการผลิตแตนเบียนเพื่อช่วยชะลอการระบาดของหนอนหัวดำ ในระหว่างที่รอการจัดซื้อสารเคมี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ที่มักมีการระบาดอย่างหนัก สำหรับการ จัดซื้อสารเคมีกำจัดหนอนหัวดำนั้น ต้องมีการประกวดราคา แต่ที่ผ่านมาไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากมี ปัญหาบางประการ แต่ไม่ได้ล้มโครงการ สำหรับการจัดซื้อรอบใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียก 20 บริษัท ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร มารับฟังขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลจัดซื้อประกวดราคา เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดขั้นตอนอย่างถูกต้องและต้องการสินค้าคุณภาพ ไม่มีปัญหาเช่นในการประกวดรอบแรกที่ผ่านมา เชื่อว่าเร็วๆนี้การประกวดราคาน่าจะเรียบร้อย โดยในระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมเกษตรกร ที่จะมารับจ้างฉีดสารเคมีในสวนมะพร้าว ด้วยการฝึกอบรม เพื่อวางแผนดำเนินการฉีดสารเคมีให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560

ปลื้ม! ส่งออก ส.ค.นิวไฮรอบ 72 เดือน "พาณิชย์" ผันฟุ้งทั้งปีโต7%ตามแผน



นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า เดือน ส.ค.60 การส่งออกมีมูลค่า 21,223.8 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบ 72 เดือน นับตั้งแต่เดือน ส.ค.54 ที่มีมูลค่า 21,225 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.23% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ 55 เดือน และเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ในรอบปีนี้ เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 707,212 ล้านบาทขยายตัว 8.57% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,133.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.93% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 645,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.18% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 2,090.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ

เกินดุล 61,867 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม หากหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและทองคำออก มูลค่าการส่งออกเดือน ส.ค.60 จะขยายตัว 8.8%

สำหรับช่วง 8 เดือน ปี 60 (ม.ค.-ส.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 153,622.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.87% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงสุดในรอบ 72 เดือน เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 5.281 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.23% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 144,749 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15.42% โดยเกินดุลการค้า 8,873.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกินดุล 243,821.7 ล้านบาท “ส่งออกเดือน ส.ค.ที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 13.23% เป็นผลจากการส่งออกไปตลาดสำคัญๆ ดีขึ้นทุกตลาด โดยเฉพาะจีน, ซีแอลเอ็มวี (CLMV), ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6”

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า มั่นใจมูลค่าการส่งออกปี 60 จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้ที่ 7% โดยช่วงที่เหลือของปีนี้หากส่งออกได้เดือนละ 19,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะทำให้มูลค่าการส่งออกขยายตัวได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเดือน ส.ค.ส่งออกได้แล้ว 21,223 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ด้าน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญที่ขยายตัวดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน